
๑ 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 

คร้ังที่ 2/2565 
ในวันจันทร์ที่  22  สิงหาคม  2565  เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศาลตำบลผักตบ 
............................................ 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางสาวดรุณี        สวุรรณทอง ประธานสภาฯ ดรุณี          สุวรรณทอง 
๒ นายนิวัฒน์          ใจแก้ว รองประธานสภาฯ นิวัฒน์        ใจแก้ว 
๓ นายชาตรี           พันสิ่ว เลขานุการสภาฯ ชาตรี         พันสิ่ว 
๔ นายปั่น              น้อยกัลยา สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ปั่น            น้อยกัลยา 
๕ นายถนอม          แสงศร ี สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ถนอม         แสงศร ี
๖ นายชาติชาย       จันทรเสนา สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ชาติชาย      จันทรเสนา 
๗ นายอดิสร          ปลื้มสุด สมาชิกสภาฯ เขต ๑ อดิสร         ปลื้มสุด 
๘ นายสิทธิกร         สิงห์สาธร สมาชิกสภาฯ เขต ๑ สิทธิกร        สิงห์สาธร 
๙ นายสานิตย์         คชรมย์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ สานิตย์        คชรมย์ 

๑๐ นายพฤฒิพงศ์      สิงห์สาธร สมาชิกสภาฯ เขต ๒ พฤฒิพงศ์      สิงห์สาธร 
๑๑ นายเพ่ิมพูลทรัพย์  สิงห์สาธร สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เพ่ิมพูลทรัพย์  สิงห์สาธร 
12 นายสมเดช         ศรีไชยโยรกัษ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ สมเดช         ศรีไชยโยรักษ์ 

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม   
-  ไม่มี   

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายบริหาร 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายคำปลาย      คำแพงราช นายกเทศมนตรี คำปลาย      คำแพงราช 
๒ นายศักดา          ศรพีวง รองนายกเทศมนตรี ศักดา          ศรพีวง 
๓ นายพิชัย           นนทะชิต รองนายกเทศมนตรี พิชัย           นนทะชิต 
๔ นายสุระ            อินทร์อำคา เลขานุการนายกฯ สุระ            อินทร์อำคา 
5 นายสุนทร          สิงห์สาธร ที่ปรึกษานายกฯ สุนทร          สิงห์สาธร 

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม   
- ไม่มี 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมข้าราชการประจำและประชาชนทั่วไป 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางสาวถกลสุข    วัจนสุนทร หัวหน้าสำนักปลัด ถกลสุข       วัจนสุนทร 
๒ นางสาวสุพัตรา    บุญยู้ ผู้อำนวยการกองคลัง สุพัตรา    บุญยู้ 
๓ นายนิกร            สอนผา ผู้อำนวยการกองช่าง นิกร            สอนผา 
๔ นายทวี              แท่งทม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ทวี             แท่งทม 
๕ นายอนุสรณ์        แก้วพิลา หัวหน้าฝ่ายปกครอง อนุสรณ์       แก้วพิลา 
๖ นางเครือสุวรรณ   ใจแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เครือสุวรรณ  ใจแก้ว 
7 นางอิสรีย์           ฐิติกานต์สกลุ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ อิสรีย์          ฐิติกานต์สกุล 
8 นายบุญมี           โพธิ์ศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ บุญมี           โพธิ์ศรี 



๒ 

  เมื่อถึงเวลาประชุม (09.00 น)  เลขานุการสภาตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลผักตบ ที่ได้ลงชื่อว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ (องค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่า  6 คน) แล้วให้
เลขานุการเชิญสมาชิกฯ เข้านั่งประจำที่ และเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

นายชาตรี  พันสิ่ว  - เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ  เทศบาลตำบลผักตบและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขณะนี้สมาชิกสภา 

เทศบาลตำบลผักตบได้มาพร้อมแล้ว และถึงกำหนดเวลาที่จะเปิด
ประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 
ประจำปี  พ .ศ . 2565  กระผมขออนุญ าต เรียน เชิญ ท่ าน
ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ ได้โปรดจุดธูป เทียน บูชาพระ
รัตนตรัย เพื่อเป็นสิริมงคล แห่งที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ
อันทรงเกียรติแห่งนี้ 

ต่อจากนั้น  ขอเรียนเชิญประธานสภาตำบลผักตบ ได้
ดำเนินการประชุมสภาฯ  ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ต่อไป 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง -  สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ และท่านผู้ทรง    
     ประธานสภาฯ  เกียรติทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ  

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งมี
สมาชิกมาประชุม จำนวน  12  ท่าน ครบองค์ประชุมนะค่ะ 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ือง  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง -  ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ 

ประธานสภาฯ 1. เนื่ องในวันศุกร์ที่   12  สิ งหาคม  ๒๕๖5  เป็นวัน เฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง  ประจำพุทธศักราช  ๒๕๖5  เทศบาลตำบลผักตบ  ได้จัด
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณจากห้วยโจดถึงบ้านผักตบ  
ในวันพุธที่  10  สิงหาคม  2565 เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่าน  
สภาเทศบาลตำบลผักตบ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างด ี ขอขอบคุณค่ะ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ    
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจำปี  พ.ศ. 2565  เมื่อ
วันที่  8  สิงหาคม  2565 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง -  ต่อไป ดิฉันจะดำเนินการประชุมระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรอง  
      ประธานสภาฯ  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  

ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ซึ่ง
เอกสารสำเนารายงานการประชุม  ได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว



๓ 

 ขอให้สมาชิกทุกท่าน  ตรวจดูรายงานการประชุม มีทั้งหมด  15  
หน้า  มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ 

ที่ประชุม    -  ตรวจรายงานการประชุม 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง -  มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความในรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1ประจำปี  พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  

8  สิงหาคม  2565  หรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ 
-  สมาชิกท่านใดมีมติให้รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจำปี  พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  
2565  กรุณายกมือ 

              เห็นชอบ 11 คน 
              ไม่เห็นชอบ   - คน 

         งดออกเสียง  1 คน  คือ นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง    
ที่ประชุม   เห็นชอบ 

-  เป็นอันว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  
สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 8  สิงหาคม  
2565  นะค่ะ 

ระเบียบวารที่ 3   เร่ือง  กระทู้ถาม 
นางสาวดรุณ ี สุวรรณทอง -  ต่อไปเป็นการประชุมระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง กระทู้ถาม  
     ประธานสภาฯ  ไม่มีนะค่ะ 
ที่ประชุม   - รับทราบและไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4   ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  (วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ 
และวาระที่ 3  ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ) 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง -  ตามที่สภาเทศบาลตำบลผักตบ  ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่าง 
    ประธานสภาฯ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

ในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3 ครั้งที่  1  
ประจำปี  พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2565  และได้
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จำนวน  5  ท่าน  มีกำหนด
ระยะเวลายื่นเสนอคำขอแปรญัตติฯ ตั้งแต่วันที่ 9 - 11  สิงหาคม 
2565 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลผักตบ ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างเทศ
บัญญัติฯ แล้ว และรายงานบันทึกความเห็นเสนอประธานสภา
เทศบาล  เมื่อวันที่  11 สิงหาคม  2565  ซึ่งได้จัดส่งสำเนา
รายงานของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ให้ท่านสมาชิกแล้วนั้น  ขอ
เชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ  แถลงต่อที่ประชุมค่ะ  

 



๔ 

 (นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร) เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผม  นายพฤฒิพงศ์ 
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ สิงห์สาธร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ตามที่สภาเทศบาล

ตำบลผักตบ  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 
2565 และได้ส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการได้มีการประชุมพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 จึงขอรายงาน
ผลการพิจารณาแปรญัตติ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วย 

1. นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร 
2. นายชาติชาย  จันทรเสนา 
3. นายชาตร ี พันสิ่ว 
4. นายอดิสร  ปลื้มสุด 
5. นายเพ่ิมพูลทรัพย์  สิงห์สาธร 

    ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเลือก 
1. นายพฤฒิพงศ์ สิงห์สาธร เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
2. นายชาติชาย  จันทรเสนา กรรมการ 
3. นายชาตรี  พันสิ่ว  กรรมการ 
4. นายเพ่ิมพูลทรัพย์  สิงห์สาธร กรรมการ 
5. นายอดิสร  ปลื้มสุด  กรรมการและเลขานุการ 

2. ตามที่สภาเทศบาลตำบลผักตบ  ได้กำหนดให้มีการยื่นคำเสนอ
ขอแปรญัตติฯ เป็นเวลา 3 วัน  คือ  ตั้งแต่วันที่  9 - 11  สิงหาคม  
2565  ระหว่างเวลา  08.00 - 16.00 น.  ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลผักตบ  ปรากฏว่ามีผูย้ืน่คำแปรญัตติ  1  ท่าน 
3. ในระหว่างการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  ปลัดเทศบาล ในฐานะ 
เจ้าหน้าที่ งบประมาณ  หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องได้ให้ข้อชี้แจงต่อคณะกรรมการ   ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือ
ซักถามและคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ของเทศบาลตำบล  
ผักตบโดยละเอียด เปน็รายข้อ 

4. คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้ประชุมและสรุปผลการ
พิจารณา  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564  เวลา  13.00  น.  โดย
มีรายละเอียด  ดังนี้ 

4.1  ส่วนที่ 1  คำแถลงประกอบการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติฯ  คณะ
กรรมการฯ  พิจารณาแล้วเห็นควรให้คงไว้เช่นเดิม 
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 4.2  ส่วนที่ 2  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  
รายจ่ายตามแผนงาน ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ฯ  คณะกรรมการฯ
พิจารณาแล้ว เห็นควรใหค้งไว้เช่นเดิม 

4.3  ร่างเทศบัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ่ ายประจ ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลผักตบ 

ข้อ 1  ชื่อเทศบัญญัติ   เรียกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566” ไม่มีผู้ขอแปรญัตติฯ  
คณะกรรมการฯพิจารณาแล้ว ให้คงไว้เช่นเดิม  

ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่   1 ตุลาคม 
2565 เป็นต้นไป ไม่มีผู้ขอแปรญัตติฯ  คณะกรรมการฯ พิจารณา
แล้ว ใหค้งไว้เช่นเดิม 

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น  50,000,000  บาท  ไม่มีผู้ขอ
แปรญัตติฯ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ให้คงไว้เช่นเดิม  

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 
50,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ไม่มีผู้ขอ
แปรญัตติฯ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ให้คงไว้เช่นเดิม  

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็น
จำนวนรวมทั้งสิ้น  0  บาท  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติฯ  คณะกรรมการฯ 
พิจารณาแล้ว  ให้คงไวเ้ช่นเดิม  

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลผักตบ  ปฏิบัติการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ของเทศบาลตำบล  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ฯ   คณะกรรมการฯ 
พิจารณาแล้ว ให้คงไว้เช่นเดิม  

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลผักตบ  มีหน้าที่รักษาการให้
เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ไม่มีผู้ขอแปรญัตติฯ  คณะกรรมการฯ  
พิจารณาแล้ว ให้คงไว้เช่นเดิม  

4.4 รายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่าย
ทั่ วไป ประจำปี  พ .ศ . 256 6  ไม่มี ผู้ ขอแปรญั ตติฯ   คณ ะ
กรรมการฯ  พิจารณาแล้ว ให้คงไว้เช่นเดิม  

4.5 รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในแผนงานต่าง ๆ  
ปรากฏว่ามีผู้ขอยื่นคำแปรญัตติ  งบเงินอุดหนุน  โครงการไฟฟ้า
ขยายแรงต่ำ  จากทางโค้งลำห้วยโจด ถึง นานางฉวีวรรณ  ยิ้มแย้ม  
ความยาว  400  เมตร  งบประมาณ  200,000  บาท  ปรากฏ
ในร่างเทศบัญญัติฯ หน้า  52 
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 คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นว่าร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมและเสนอไว้ในญัตติ เพ่ือให้ประธานสภา
เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบได้พิ จารณา
ดำเนินการในวาระที่ 2  ต่อไป 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง -  ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะ 
     ประธานสภาฯ   

นายชาตรี  พันสิว่  -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  ตามระเบียบกระทรวง 
 เลขานุการสภาฯ  มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554หมวด 3 ข้อ ๕๑ ในการ
พิจารณาข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อเฉพาะที่มี
การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขใน
ข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติ หรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลง
มตินั้นอีก      

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง -  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติไดร้ายงานการประชุมของ 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ 

ปี  พ.ศ.2566 ปรากฏว่ามีผู้ยื่นเสนอขอแปรญัตติฯ คือ นายสมเดช  
ศรีไชยโยรักษ์  จำนวน  1  โครงการ  และขอสงวนคำแปรญัตติฯ 
ด้วย  จึงขอเชิญท่านสมเดช  ศรีไชยโยรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลผักตบ เขต 2  อภิปรายชี้แจงในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ขอ
เชิญค่ะ 

นายสมเดช  ศรีไชยโยรักษ์ -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผม  นายสมเดช   
สมาชิกสภาฯ ศรีไชยโยรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ  เขต 2  ตาม

งบประมาณดังกล่าวไม่เหมาะสมถ้าเปรียบเทียบกับความจำเป็น   
ที่มีประชาชนที่เยอะกว่านี้ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง -  เมือ่ท่านสมเดช  ศรีไชยโยรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ   
ประธานสภาฯ เขต 2  อภิปรายเสร็จ  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ  อภิปราย

ชี้แจงค่ะ    

 นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผม  พฤฒิพงศ์ 
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ สิงห์สาธร  ประธานกรรมการแปรญัตติฯ  กระผมเห็นด้วยกับผู้ยื่น

คำแปรญัตติครับ  เพราะคณะผู้บริหารไม่ปรึกษาในโครงการ
อุดหนุนไฟฟ้ าดังกล่าว  และอีกอย่างเป็นเงินเหลือจ่ายจาก
ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  ไม่ใช่หรือครับ  จะ
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 เอามาตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  ไม่ได้นะครับ 

นายคำปลาย  คำแพงราช -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  โครงการอุดหนุนไฟฟ้า 
      นายกเทศมนตรีฯ ขยายเขตสามารถทำได้   25 เปอร์เซ็นต์   ของงบประมาณ  

ผู้บริหารไม่อยากจะให้งบประมาณนั้นตกไปและจะพัฒนาไป   
เล่ือย ๆ  ส่วนงบประมาณที่นำมาตั้งเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้าขยายเขต
ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2566  ก็เป็นเงินเหลือจ่ายจากโครงสร้างพื้นฐานจากเทศบัญญัติ
ของปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2566 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง -  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะอภิปรายชีแ้จงอีกไหมค่ะ  ขอเชิญค่ะ 
       ประธานสภาฯ   
ที่ประชม   -  รับทราบและไม่มี 
นางสาวดรณีุ  สุวรรณทอง -  ถ้าไม่มี ดิฉันจะขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นชอบใน 

ประธานสภาฯ  คำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ในโครงการไฟฟ้าขยายแรงต่ำจากทาง
โค้งลำห้วยโจด ถึง นานางฉวีวรรณ  ยิ้มแย้ม  ความยาว  400  
เมตร  งบประมาณ  200,000  บาท  ปรากฏในร่างเทศบัญญัติฯ 
หน้า  52  วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตตินี้ โปรดยกมือค่ะ 

     เห็นชอบ 2 เสียง 
              ไม่เห็นชอบ 6 เสียง 

         งดออกเสียง 4 คน   คือ 
1. นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
2. นายเพ่ิมพูลทรัพย์  สิงห์สาธร 
3. นายสานิตย์  คชรมย์ 
4. นายสมเดช  ศรีไชยโยรักษ์ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้คงร่างเดิมร่างเทศบัญญัต ิ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2566 โปรดยกมือขึ้นค่ะ   

     เห็นชอบ 6 เสียง 
              ไม่เห็นชอบ 2 เสียง 

         งดออกเสียง 4 คน   คือ 
1. นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
2. นายเพ่ิมพูลทรัพย์  สิงห์สาธร 
3. นายสานิตย์  คชรมย์ 
4. นายสมเดช  ศรีไชยโยรักษ์ 

ที่ประชุม   -  เห็นชอบ  
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง - เป็นอันว่าที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 นะค่ะ 
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 ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓  ขั้นอนุมัติให้ตรา
เป็นเทศบัญญัติต่อไป นะค่ะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง
ระเบียบฯ ค่ะ 

นายชาตรี  พันสิ่ว  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาเลขานุการสภาฯ  ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
     ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการ 
    อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  
    ถ้ามีเหตุอันควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ลง 
    มติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ข้อ ๗๖ ก่อนลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบ
ดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวน เป็นองค์
ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ ครบ
จำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำการลงมติในเรื่องใด ๆ ไม่ได้ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง -  ต่อไปจะเป็นการลงมติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  ในวาระที่ ๓  ดิฉันขอ

ถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณร่ายงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 โปรดยกมือ
ค่ะ  

     เห็นชอบ 10 เสียง 
              ไม่เห็นชอบ  - คน 

         งดออกเสียง 2 คน คือ  
1. นางสาวดรณุี  สุวรรณทอง   
2. นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ  

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง -  เป็นอันว่าที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ  มีมติเห็นชอบให้ตรา 
ประธานสภาฯ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ออกใช ้ต่อไปนะค่ะ 

- เวลา  12.00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  - 

เร่ิมประชุม  เวลา  13.00  น. 

ระเบียบวาระที่ 5   ญัตติขอความเห็นชอบอนุติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  กรณียังไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปเป็นการประชุม  ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติขอความเห็นชอบ
อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีค่ะ 

 



๙ 

 นายคำปลาย  คำแพงราช 
     นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาฯ ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลผักตบ  มี
ความประสงค์ขอความเห็นชอบอนุมัติ กัน เงิน ไว้ เบิก เหลื่ อม
ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  งบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน  9  โครงการ 

หลักการ 
ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  งบลงทุน  

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ดังนี้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

1. โครงการเจาะบ่อบาดาล  ด้ วยระบบสูบน้ ำพลั งงาน
แสงอาทิตย์  จำนวน  1  บ่อ  ปริมาณงาน  เจาะบ่อน้ำ  
ขนาดปากบ่อ  6  นิ้ว  ลึก  65  เมตร  พร้อมติดตั้งแผงโซ
ล่าเซลล์  ขนาด  335 W เป็นเงิน  50,000  บาท (ห้า
หม่ืนบาทถ้วน) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอน
แคน  หมู่ที่ 11  จากบ้านนายสุวรรณ  สิงห์สาธร – บ้าน
น า ย ป ร ะ ส า ท   ตุ ง พิ ล า   ป ริ ม า ณ ง า น   ข น า ด  
0.60x0.60x0.12  เมตร  ความยาว  100  เมตร  เป็น
เงิน  280,000  บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน    
ผักตบ  หมู่ที่  1  จากบ้านนางรุจี  ชานนตรี – บ้านนาย
ประจวบ  รสดี  ปริมาณงาน  ขนาด  0.50x0.40x0.10  
เมตร  ความยาว  100  เมตร  เป็นเงิน  180,000  บาท 
(หน่ึงแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน    
ผักตบ  หมู่ที่ 1  จากบ้านนางเจริญ  ทันตาหะ - บ้านนาง
บุ ญ ธ ร ร ม   สุ น ท ร ธ ย า  ป ริ ม า ณ ง า น   ข น า ด  
0.60x0.60x0.12  เมตร  ความยาว  79  เมตร  พร้อม
บ่อพัก  1  บ่อ  เป็นเงิน  221,200  บาท (สองแสนสอง
หม่ืนหน่ึงพันสองร้อยบาทถ้วน) 

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน    
ผักตบ  หมู่ที่ 2  จากบ้านนางอุทัย  สีสม  -  บ้านนางลำไย  
สีดารักษ์ ปริมาณงาน  ขนาด  0.50x0.40x0.10  เมตร  
ความยาว  51  เมตร  เป็นเงิน  93,000  บาท (เก้าหมื่น
สามพันบาทถ้วน) 



๑๐ 

 6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน    
ผักตบ  หมู่ที่ 2  จากบ้านนายไทยวุฒิ  ศรีไชยโยรักษ์ - บ้าน
น า ง ส ม จิ ต ร   อั ค ร ภั ก ดี  ป ริ ม า ณ ง า น   ข น า ด  
0.50x0.40x0.10  เมตร  ความยาว  70  เมตร  เป็นเงิน  
133,000  บาท (หน่ึงแสนสามพันสามร้อยบาทถ้วน) 

7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองกอบง  หมู่ที่ 4  จากบ้านนางเหวิน  แฝงราช  -  บ้าน
น า ง พ ร พิ รุ ณ   พ ล ล า ภ  ป ริ ม า ณ ง า น   ข น า ด  
0.50x0.40x0.10  เมตร  ความยาว  80  เมตร  พร้อม
บ่อพัก  2  บ่อ  เป็นเงิน  154,000  บาท (หนึ่งแสนห้า
หม่ืนสีพั่นบาทถ้วน) 

8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองกุง  หมู่ที่ 8  จากบ้านนางแหม่ม  กุลสุวรรณ  -  บ้าน
นายสุรโิย  นครศรี ปรมิาณงาน  ขนาด  0.60x0.60x0.12  
เมตร  ความยาว  125  เมตร  พรอ้มบ่อพัก  2 บ่อ เป็นเงิน  
360,000  บาท (สามแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) 

แผนงานการเกษตร 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

9. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยกะพี้ (ตอนล่าง) บ้านป่า
ก้าว  หมู่ที่ 12  ปริมาณงาน  ก่อสร้างฝายน้ำล้น  ขนาด
ความกว้าง  14  เมตร (ฝาย มข 27) เป็นเงิน  680,000  
บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,151,200  บาท 
(สองล้านหนึ่งแสนห้าหมืน่หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 
ตามที่ เทศบาลตำบลผักตบ  ได้ตั้ งงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  จำนวน  9  โครงการ  รวมเป็น
เงิน  ทั้งสิน้  2,151,200  บาท  (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพัน
สองร้อยบาทถ้วน)  แยกเป็น 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ประเทภค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  โครงการเจาะบ่อบาดาล  ด้วยระบบสูบ
น้ำพลังงานแสงอาทิตย์  จำนวน  1  โครงการ  จำนวน  
50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะ
บ่อบาดาลฯ 



๑๑ 

 2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบ
ลงทุน  ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทราย
รายจ่ายค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ ำคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้ าน  
จำนวน  7  โครงการ  จำนวน  1,421,200  บาท  
(หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหนึง่พันสองร้อยบาทถ้วน)  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน   

3. แ ผ น ง า น ก า ร เก ษ ต ร   ง า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ท รัพ ย าก รธ รรม ช าติ   ป ระ เภ ท ค่ าก่ อ ส ร้ า งสิ่ ง
สาธารณูปโภค จำนวน 1 โครงการ จำนวน  680,000  
บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  เพื่ อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยกะพี้ 

เนื่องจากโครงการดังกล่าว  เป็นโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้
ผูกพันและมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป  จึงมีความจำเป็น
จะต้องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไปแต่ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  
โดยขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น 

ข้อระเบียบกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก

จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ  รักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561  ข้อ  59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งป ี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว  
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  ให้
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  
หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำ
ให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อนสร้าง  ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  และโครงการดังกล่าว
ต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้
เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 

ดังนั้น  ด้วยหลักการและเหตุผล  จึงขอเสนอญัตติดังกล่าว  
เพ่ือขอรับความเห็นชอบอนมุัติจากสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 



๑๒ 

 นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติแล้ว มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอ
เชิญค่ะ 

นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร 
      สมาชิกสภาฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผม  นายพฤฒิพงศ์     
สิงห์สาธร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ เขต 2  เป็นเรื่องที่ดีครับ  
เพราะไม่อยากให้งบประมาณตกไป  ก็เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารที่
จะต้องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีไว้ของงบประมาณปีนั้น ๆ   

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดติดใจสงสัยจะอภิปรายอีกหรือไม่ค่ะ    

ท่ีประชมุ -  รับทราบและไม่มี 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

ถ้าไม่มี ดิฉันจะขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นชอบญัตติขอ
ความเห็นชอบอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
โปรดยกมือค่ะ  
         เห็นชอบ 11 เสียง 
         ไม่เห็นชอบ  -       เสียง 
         งดออกเสียง 1 คน  คือ  นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง  

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ  
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบญัตติขอความเห็นชอบ
อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือ่มปี  กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  นะค่ะ 

ระเบียบวาระที่ 6   ญัตติขอจัดตั้งวัดป่าเมตตาปัญญาพุทธคุณ 
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปเป็นการประชุม  ระเบียบวาระที่ 6  ญัตติขอจัดตั้งวัดป่า
เมตตาปัญญาพุทธคุณ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ 

นายคำปลาย  คำแพงราช 
     นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาฯ  ด้วยเทศบาลตำบลผักตบ  ได้รับหนังสือจาก
ผู้ใหญ่บ้านนาฮัง หมู่ที่ 5  ว่าได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านและ
ลงมติเห็นชอบให้ดำเนินการขอจัดตั้งวัดป่าเมตตาปัญญาพุทธคุณ  
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
         การตั้งวัด เป็นกระบวนการเพื่อทำให้วัดที่ได้รับอนุญาตให้
สร้างขึ้น เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. 2505 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 หมวด 2 การตั้งวัด  ซึ่งในการ
ดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด 
ในการขออนุญาตตั้งวัด  ดังนี้  

1. วัดต้องตั้งอยู่ในที่ดินที่มีเน้ือที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกันไม่น้อย
กว่า 6 ไร่ 

2. กรณีเป็นที่ดินของเอกชน เจ้าของที่ดินจะต้องทำหนังสือ
สัญญายกที่ดินให้สร้างวัด และโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้วัด เมื่อ
ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัด 



๑๓ 

 3. หากเป็นที่ดินของทางราชการ จะต้องผ่านขั้นตอนการขอใช้
ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด จนได้รับหนังสืออนุญาตให้
ใช้ที่ดิน เพื่อสร้างวัดจากส่วนราชการผู้ดูแลรักษาที่ดินนั้นๆ
ก่อน 

4. แผนผังแสดงอาคารเสนาสนะและสิ่งปลูกสร้าง ให้แสดง
ขนาดและตำแหน่งอาคารต่างๆที่ได้สร้างขึ้นแล้วและที่ จะ
สร้างขึ้นในอนาคต ทุกรายการให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 
โดยขอบเขตที่ดินในแผนผัง ต้อมีรูปและขนาด ตรงตามรูป
แผนที่แนบท้ายหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินที่ใช้สร้างวัด มี
มาตราส่วนและเครื่องหมายทิศประกอบ เพื่อสะดวกในการ
ตรวจสอบและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวัดในโอกาสต่อไป 

5. แผนที่ตั้งวัดให้แสดงจุดที่ตั้งวัด พร้อมระบุชื่อบ้าน ชื่อวัดที่อยู่
ข้างเคียงโดยรอบเส้นทางคมนาคมติดต่อกับวัดที่ขออนุญาต 
กำหนดระยะทางและแสดงเครื่องหมายทิศไว้ด้วย โดยให้
จัดทำเป็นแบบพิมพ์เขียว 

6. วัดที่ขอตั้งต้องอยู่ห่างจากวัดอื่นที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่
น้อยกว่า 2 กิโลเมตร เว้นแต่มีเหตุจำเป็นก็ให้ชี้แจงเหตุผล
ประกอบ 

เหตุผล 
 วัดมีความสำคัญต่อชุมชน เนื่องจากวัดเป็นสถานที่ที่ใช้ใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อใช้ประกอบศาสนกิจของภิกษุและ
สามเณร ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม ตั้งแต่เกิดจนถึง
เสียชีวิต  ด้วย เทศบาลตำบลผักตบ  ได้รับแจ้งเร่ืองการขอจัดตั้งวัด
ป่าเมตตาปัญญาพุทธคุณ จาก นายอภิรักษ์  สิงสาธร ตำแหน่ง 
ผู้ใหญ่บ้านนาฮัง  เพื่อขอมติเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลผักตบ 
ในการขอจัดตั้งวัดป่าเมตตาปัญญาพุทธคุณให้เป็นวัดที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย  
 ทั้งนี้  เพื่อให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
2505 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  หมวด 2 การตั้งวัด 
จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขอมติเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลผักตบ ใน
การขอจัดตั้งวัดป่าเมตตาปัญญาพุทธคุณ ให้ เป็นวัดที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย  เพ่ือพิจารณา 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติแล้ว มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอ
เชิญค่ะ 

นายสมเดช  ศรไีชยโยรักษ ์
       สมาชิกสภาฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผมนายสมเดช  ศรีไชยโย
รักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ เขต 2  กระผมเห็นด้วยกับญัตติ
นี้ครับ  เป็นเรื่องที่ดีมากครับ 
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 นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร 
       สมาชิกสภาฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผมนายพฤฒิพงศ์        
สิงห์สาธร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ เขต 2  เอกสารรายละเอียด
ของวัด  เอกสารที่ เสนอต่อสภาฯ  ทำไมไม่แนบมาด้วยครับ  ขอให้
นำเสนอต่อสภาฯ ด้วยครับ   

นายคำปลาย  คำแพงราช 
     นายกเทศมนตรฯี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  เอกสารรายละเอียดของวัดมี
ครับ  เจ้าหน้าที่กำลังนำมาแจกให้ที่ประชุมครับ  สาเหตุที่ต้องขอตั้งวัด
ใหม่นั้น  เพราะสถานที่วัดป่าเมตตาปัญญาพุทธคุณเดิมไม่ใช่วัดแต่เป็นที่
พักสงฆ์ครับ 

นายสิทธกิร  สิงห์สาธร 
    สมาชกิสภาฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลผกัตบ  กระผมนายสิทธิกร  สิงห์สาธร 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ เขต 1  กระผมเห็นด้วยกับญัตตินี้ครับ   

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
    ประธานสภาฯ 

-  มีสมาชกิสภาฯ  ท่านใดจะอภิปรายอกีไหมคะ่ 

ท่ีประชมุ -  รับทราบและไม่ม ี

 -  ถ้าไม่มี ดิฉันจะขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นชอบญัตติขอ
จัดตั้งวดัป่าเมตตาปัญญาพุทธคุณ  โปรดยกมือค่ะ  
         เห็นชอบ 11 เสียง 
         ไม่เห็นชอบ   -      เสียง 
         งดออกเสียง  1 คน  คือ  นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง   

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ  
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบญัตติขอจัดตั้งวัดป่าเมตตา
ปัญญาพุทธคุณ  นะค่ะ 

ระเบียบวาระที่ 7   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 
2565  เพือ่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปเป็นการประชุม  ระเบียบวาระที่ 7  ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ 

นายคำปลาย  คำแพงราช 
     นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาฯ  ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลผักตบ  มี
ความประสงค์โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อเป็นค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
จำนวน 2 โครงการ 

หลักการ 
        ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 โอนลด 
1. แผนงาน งบกลาง   

         งาน  งบกลาง 
 หมวด  งบกลาง 
         ประเภท งบกลาง 

รายการ  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
จำนวน 10,000.-บาท 

2. แผนงาน บริหารทั่วไป   
         งาน  บริหารทั่วไป 
 หมวด  งบดำเนินงาน 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่  
                  เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
จำนวน 30,000.-บาท 

3. แผนงาน บริหารทั่วไป   
         งาน  บริหารทั่วไป 
 หมวด  งบดำเนินงาน 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่   
                  เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
รายการ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  
จำนวน 30,000.-บาท 

4. แผนงาน บริหารงานทั่วไป  
         งาน  วางแผนสถิติและวิชาการ 
 หมวด  ค่าใช้สอย 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่    
                  เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
รายการ โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ   
                  แผนพัฒนาท้องถิ่น  
จำนวน 10,000.-บาท 

5. แผนงาน บริหารงานคลัง  
 หมวด  ค่าใช้สอย 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่    
                  เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
จำนวน 10,000.-บาท 

      6. แผนงาน บริหารงานคลัง  
  หมวด  ค่าใช้สอย 

 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ 
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                   เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
 รายการ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  
 จำนวน 20,000.-บาท 

7. แผนงาน บริหารงานคลัง   
   หมวด ค่าใช้สอย 

  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ 
                  เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
  รายการ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  
  จำนวน 5,300.-บาท 

8. แผนงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    หมวด งบดำเนินงาน 
            ประเภท ค่าวัสดุ 
            รายการ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
            จำนวน 40,000.-บาท 

9. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  
   งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ 
                  การโยธา 

    หมวด งานก่อสร้าง 
            ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
            รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
                            เส้นหลังโรงเรียนบ้านผักตบ  จากบ้าน      
                            นายพรชัย อินทร์อำคา – บ้านนางนงลักษณ์    
                            นามประไพร หมู่ที่ 10                          
             จำนวน 10,800.-บาท 
       10. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  

    งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ 
                  การโยธา 

     หมวด งานก่อสร้าง 
             ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
             รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
                            บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6  จากบ้านนาง กล่ินวิภา  
                            นามดี – บ้านนายประหยัด ทองหลอด  
              จำนวน 9,400.-บาท 
         11. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  

      งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ 
                  การโยธา 

       หมวด งานก่อสร้าง 
               ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
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                รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
                            บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 จากบ้านนางเทวา      
                            นิยมญาติ – บ้านนางกลอยใจ บุตรวงค์     
               จำนวน 9,500.-บาท 

12.  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  
      งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ 
                  การโยธา 

       หมวด งานก่อสร้าง 
              ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
              รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
                            บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 จากบ้านนางสาวพร 
                            ไพริน โสภากุล – บ้านนางละมูล โพนทอง  
              จำนวน 11,300.-บาท 
        13. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  

     งาน งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับอุตสาหกรรมและ 
                  การโยธา 

       หมวด งานก่อสร้าง 
              ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
              รายการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยดาน บ้าน 
                            ผักตบ หมู่ที่ 2                       
               จำนวน 15,900.-บาท 
         14. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  

      งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ 
                  การโยธา 

       หมวด งานก่อสร้าง 
              ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
              รายการ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก   
                            โรงเรียนบ้านป่าก้าว หมู่ที่ 12 – ทิศ    
                            ตะวันตกจดถนนคอนกรีต  
              จำนวน 207,800.-บาท 

รวมโอนลดเป็นเงิน 420,000.- บาท 
(-สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน-) 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
1. แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา  

     งาน         บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ 
                   อุตสาหกรรมและการโยธา  

       หมวด      งานก่อสร่าง 
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       ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
             รายการ    โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์บ้านป่าก้าว                                        
                           หมู่ที่ 12 จากโรงเรียนบ้านป่าก้าว จากช่วง   
                           Staที่ 0+957 ถึง Staที่ 1+116  
              จำนวน 336,000.-บาท 

2. แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา  
      งาน        บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
                   และการโยธา  

        หมวด      งานก่อสร่าง 
       ประเภท  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
               รายการ    โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยดานบ้าน  
                              ผักตบ หมู่ที่ 2 

ช่วงที่ 1     จากสะนานทางเข้าบ้านผักตบ – บ้านนาย 
               สุระสทิธิ์ สิงห์สาธร       
               จำนวน 65,700.-บาท 
ช่วงที่ 2     จากข้าง ตชต.ผักตบ – ศาลาประชาคม 
                หมู่ที่ 2   
               จำนวน 18,300.-บาท 

รวมโอนเพ่ิมเป็นเงิน  420,000.- บาท 
(-สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน-) 

เหตุผล 
 ด้วยเทศบาลตำบลผักตบ เป็นหน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้ชิด
ประชาชนที่สุด  และเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ
งานราชการในพื้นที่เป็นจำนวนมาก จึงได้จัดทำรายละเอียดงานด้าน
โครงสร้างพื้ นฐานขึ้น  ทั้ งนี้  ทั้ งนี้  เพื่ อ ให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2543  
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น เพื่อให้การ
ดำเนินการตามภารกิจของเทศบาลตำบลผักตบ การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ  จึงขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ต่อ
สภาเทศบาลตำบลผักตบเพ่ือพิจารณาต่อไป 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติแล้ว มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอ
เชิญค่ะ 



๑๙ 

 นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร 
     สมาชิกสภาฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลผกัตบกระผมนายพฤฒิพงศ์ สงิห์สาธร  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผกัตบ เขต 2  โอนตัง้จ่ายเปน็รายการใหมท่ั้ง
สองโครงการมีอยู่ในแผนพัฒนาไหมครบั  และระเบียบข้อบังคับการ
ประชมุสภาท้องถิ่น  พิจารณาดูแล้วไม่ถกูต้องครบั 

นายคำปลาย  คำแพงราช 
      นายกเทศมนตรีฯ 

-  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  มีอยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี  
2561 – 2565  เป็นโครงการต่อเนื่องทั้งสองโครงการ  ส่วนระเบียบ
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นต้องให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องแก้ไข  ส่วน
ระเบียบเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีนั้น  ถ้ายังไม่มีการเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณนั้น  กต็้องให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีครับ 

นายชาตรี  พันสิว่ 
 เลขานุการสภาฯ 

-  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลผกัตบ  กระผม  นายชาตร ี พันสิว่ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผกัตบ เขต 1  ผูบ้รหิารจะเสนอญตัตกิันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปีนัน้  ก็ขึน้อยู่กบัคณะผูบ้ริหาร ส่วนระเบียบการประชุมสภา
ท้องถิน่ก็ตอ้งแก้ไขให้ถกูตอ้งนะครับ 

นายเพ่ิมพลูทรัพย์  สงิห์สาธร 
     สมาชิกสภาฯ 

-  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลผกัตบ กระผม  นายเพิ่มพูลทรัพย์  
สิงห์สาธร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ เขต 2 ผมเห็นด้วยกับท่าน
ชาตร ีพันสิว่  ครับ  

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดติดใจสงสัยจะอภิปรายอีกหรือไม่ค่ะ 
  

ที่ประชุม -  รับทราบและไม่มี 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ถ้าไม่มี ดิฉันจะขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นชอบญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565  เพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือค่ะ  
         เห็นชอบ 9       เสียง 
         ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
         งดออกเสียง 3 คน  คือ 

1. นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
2. นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร 
3. นายสมเดช  ศรีไชยโยรักษ์   

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ  
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ นะค่ะ 

ระเบียบวาระที่ 8   ญัตติขอยกเลิกญัตติเงินกู้จาก กสท. เพ่ือจัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) 
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปเป็นการประชุม  ระเบียบวาระที่  8  ญัตติขอยกเลิกญัตติ
เงิน กู้ จ าก  กสท .เพื่ อ จั ดซื้ อ รถพยาบาล (รถตู้ ) ขอ เชิญ ท่ าน
นายกเทศมนตรีค่ะ 

 



๒๐ 

 นายคำปลาย  คำแพงราช 
     นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาฯ  ตามที่สภาเทศบาลตำบลผักตบ ได้มีมติอนุมัติ
ให้กู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล    (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อ
รถพยาบาล (รถตู้) จํานวน 1 คัน จํานวนเงิน 2,500,000 บาท 
(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ในคราวประชุมสภาเทศบาลฯ สมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 
เมษายน 2565 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ นั้น 
        เนื่องจากงานสาธารณสุข สำนักปลัด ได้ตรวจสอบหลักเกณฑ์
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนด พบว่าการจัดซื้อ
รถพยาบาล (รถตู้) จะมีเฉพาะ อปท.ที่มีสถานพยาบาลในสังกัด 
สามารถใช้รับส่งผู้ป่วยได้ทั้งกรณีฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน ระหว่างใช้งาน
เพ่ือนำผู้ป่วยส่งสถานพยาบาลจะเปิดไซเรนหรือไม่ก็ได้ มีบุคลากรที่
ประจำรถพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วย คือ แพทย์หรือพยาบาล เพื่อให้
การดำเนินการโครงการดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชน
และชุมชน จึงจำเป็นต้องขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลผักตบ        
ขอยกเลิกมติสภาเทศบาลตำบลผักตบ ในคราวประชุมสภาเทศบาลฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 
29 เมษายน 2565 ระเบียบวาระที่ 5.2 ญัตติขออนุมัติกู้เงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล  (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้ ) 
จํานวน 1 คัน เพื่อพิจารณาเสนอเป็นญัตติต่อสภาเทศบาลฯ อีกครั้ง
ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อรถกู้ชีพที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้กำหนด 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติแล้ว มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่               
ขอเชิญค่ะ 

ท่ีประชมุ -  รับทราบและไม่มี 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ถ้าไม่มี ดิฉันจะขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นชอบญัตติขอ
ยกเลิกญัตติเงินกู้จาก กสท. เพื่อจัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) โปรดยกมือ
ค่ะ  
         เห็นชอบ 11     เสียง 
         ไม่เห็นชอบ   -      เสียง 
         งดออกเสียง  1 คน  คือ  นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ  
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบญัตติขอยกเลิกญัตติเงินกู้
จาก กสท.เพ่ือจัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้)  นะค่ะ 

ระเบียบวาระที่ 9   ญัตติขออนุมัติเงินกู้จาก  กสท. เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ) 

 



๒๑ 

 นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปเป็นการประชุม  ระเบียบวาระที่ 9  ญัตติขออนุมัติเงินกู้จาก  
กสท. เพื่ อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีค่ะ 

นายคำปลาย  คำแพงราช 
     นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาฯ  ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลผักตบ  มี
ความประสงค์ขออนุมัติกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือ
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 
จำนวน ๑ คัน จำนวน 1,120,000 บาท  

หลักการ 
 เพื่อขออนุญาตกู้ เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล      
(ก.ส.ท.) เพ่ือจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน     (รถกระบะ) จํานวน 1 คัน 
จํานวนเงิน 1,120,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาท
ถ้วน) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 เทศบาลอาจมีรายได้(6) เงินกู้
จากกระทรวง ทบวง กรม องค์กร หรือนิติบุคคลต่างๆ วรรคสอง 
การกู้เงินตาม (6) เทศบาลจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภา
เทศบาลและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว 
โดยได้มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ตาม
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย  ที่64/2555  ลงวันที่  31 มกราคม 
2555  ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่2/2563  หน้า 24 ของ
เทศบาลตำบลผักตบ  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

เหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลตำบลผักตบ แบ่งออกเป็น 2 เขต 
รวมจำนวน 13 หมู่บ้าน มีเนื้อที่การปกครอง 61.5 ตารางกิโลเมตร 
ห่างจากโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดคือโรงพยาบาลหนองหาน ประมาณ 
14 กิโลเมตร  ซึ่งในปัจจุบันมีรถกู้ชีพ ๑ คัน ทะเบียน บล 3097 
อุดรธานี ใช้ปฏิบัติงานกู้ชีพตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ปัจจุบันมี
สภาพค่อนข้างเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามมาตรฐานของสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ที่กำหนดหลักเกณฑ์ขั้นต่ำของรถ
ปฏิบั ติ การฉุก เฉิน ไว้  ซึ่ งอาจทำให้ การส่ งผู้ ป่ วยฉุก เฉินด้อย
ประสิทธิภาพ มีความเส่ียงต่อการสูญเสียชีวิต อวัยวะ หรือเกิดความ
บกพร่องใน การทำงานของอวัยวะสำคัญได้ เพื่อให้การบริการ
ประชาชน ผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุของหน่วยกู้ชีพ
เทศบาลตำบลผักตบ   มีประสิทธิภาพและผลลัพธ์เทียบเท่ากับ
หลักเกณฑ์มาตรฐานกลางของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
(สพฉ.) และที่ผ่านมาเทศบาลตำบลผักตบ ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป



๒๒ 

 และเงินรายได้จากการจัดเก็บเอง ในแต่ละปีงบประมาณจํานวนไม่
มาก ฉะนั้น การตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ซึ่งใช้
งบประมาณจํานวนมาก ทําให้เงินงบประมาณที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอ
ในการพัฒนาด้านอื่นๆ เทศบาลตำบลผักตบ จึงไม่ได้ตั้งงบประมาณ
เพื่อการนี้ไว้ จึงจําเป็นต้องหางบประมาณจากแหล่งอื่นมาพัฒนา
เทศบาลเพิ่มเติม ในรูปเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งเทศบาลสามารถกระทํา
ได้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
           ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 83 เทศบาลอาจมี
รายได้(6) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์กร หรือนิติบุคคล
ต่างๆ วรรคสอง การกู้เงินตาม (6) เทศบาลจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแล้ว  ซึ่ งตามคํ าสั่ งกระทรวงมหาดไทย 
ที่64/2555 ลงวันที่ 31 มกราคม 2555 เรื่อง การมอบอํานาจให้
ผู้ ว่ า ร าชก ารจั งห วั ด ป ฏิ บั ติ ร าช ก ารแ ท น รั ฐม น ต รี ว่ าก าร
กระทรวงมหาดไทยในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้องค์การ
บริห ารส่ วนจั งห วัด  เท ศบาล  และ เมื อ งพั ท ยา กู้ เงิน  ต าม
พ ระราชบั ญ ญั ติ เท ศบ าล  พ .ศ . 2496 แ ก้ ไข เพิ่ ม เติ ม โด ย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2498 มาตรา 66 (6) 
และมาตรา 66 วรรคสอง บัญญัติให้เทศบาล อาจมีรายได้เป็น เงินกู้
จากกระทรวง ทบวง กรม องค์กร หรือนิติบุคคลต่างๆเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบ หรืออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แล้ว และระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่๑๐ กุมภาพันธ์๒๕๕๓ และสํานักงานเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล ได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามหนังสือสํานักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว 1 ลงวันที่๑6 มกราคม 
2562 เพ่ือให้เทศบาลและเมืองพัทยาที่ประสงค์จะกู้เงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาลเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน จึง
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
และกําหนดแบบฟอร์มการกู้ เงินประเภทต่างๆ ใหม่ เพื่อให้มี
รายละเอียดครบถ้วน เพียงพอต่อการกู้ เงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล เพื่อให้เทศบาลถือปฏิบัติตามโดยเทศบาลจะต้องได้รับ



๒๓ 

 ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและจังหวัด โดยให้ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การกู้เงินที่คณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
กําหนด  โดยรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 
กิโลวัตต์ ราคาคันละ 1,12000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่น
บาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลผักตบ พ.ศ. 
2561 – 256๕ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป 
ดังนี้ 

๑) เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 
๒) มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า -    
   ออก 
๓) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ 
4) มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อ่ืนที่จำเป็น 
   อย่างเป็นสัดส่วนเป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจาก 
   การหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดจัดเก็บในกรณีที่รถมีการ 
   ชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ 
5) มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า  
    25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 
6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง 
7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ 

      (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็น  
                   รถเข็นได้ 
      (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ ่
              (3) เครื่องส่องกล่องเสียงและเคร่ืองดูดของเหลวใช้กับไฟ 
                   รถยนต์ 
      (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตดิผนัง 
              (5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคล่ือน 
      (6) ชุดเฝือกลม 
      (7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ 
      (8) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น 
      (9) เก้าอ้ีเคล่ือนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ 
      (10) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ   

 จึงขอเสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบกู้ เงินจากเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จํานวนเงิน 1,120,000 บาท  
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว
ข้างต้น  เพ่ือพิจารณาต่อไป 



๒๔ 

 นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติแล้ว มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอ 

เชิญค่ะ 

นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร 
      สมาชิกสภาฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบกระผมนายพฤฒิพงศ์ สิงห์สาธร  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ เขต 2  กระผมเห็นด้วยกับญัตตินี้ครับ  
แต่ก็ควรศึกษาระเบียบการกู้เงินจาก  กสท. ให้ดีและละเอียดนะครับ  

นางสาวดรุณี  สวุรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดติดใจสงสัยจะอภิปรายอีกหรือไม่ค่ะ 
  

ที่ประชุม -  รับทราบและไม่มี 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ถ้าไม่มี ดิฉันจะขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นชอบญัตติขอ
อนุมัติเงินกู้จาก  กสท. เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 
โปรดยกมือค่ะ  
         เห็นชอบ 11 เสียง 
         ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
         งดออกเสียง  1 คน  คือ  นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ  
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบญัตติขออนุมัติเงินกู้จาก  
กสท. เพ่ือจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  นะค่ะ 

ระเบียบวาระที่ 10  เรื่องอื่นๆ 
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง - ต่อไประเบียบวาระที่ 10  เร่ือง อื่นๆ  มีท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ จะ   

ประธานสภาฯ เสนอไหมขอเชิญค่ะ  

นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร -   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผม  นายพฤฒิพงศ์        
สมาชิกสภาฯ สิงห์สาธร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ เขต 2  ต้นยูคาลิปตัสที่บ่อ

ขยะ  ประกาศขายหลายเดือนแล้ว  ตอนนี้ตัดแล้วหรือยัง  ดำเนินการ
ไปถึงไหนแล้วครับ  เพราะเป็นพทรัพย์สินของเทศบาล 

นายคำปลาย  คำแพงราช -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  ตามที่เจ้าหน้าที่พัสดุได้ 
นายกเทศมนตรี ออกประเมินราคาของไม่ยูคาลิปตัสนั้น  ราคาสูงเกินไปไม่มีผู้มา

เสนอราคาซื้อครับ 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง -  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดที่จะ 
ประธานสภาฯ เสนอต่อที่ประชุมอีก  ดิฉันก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล

ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมสภาฯ  ในครั้งนี้ เป็นอย่างดี  
หวังว่าในการประชุมสมัยหน้าครั้งต่อไปคงได้รับความร่วมมือจาก
ท่านด้วยดีเช่นเคย  และขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ  
ขอปิดประชุมค่ะ  “ขอคุณค่ะ”    



๒๕ 

 เลิกประชุมเวลา 15.50 น. 
 
  (ลงชื่อ)                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                                   (นายชาตรี  พันสิ่ว) 
   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลผักตบ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ 
 

(ลงชื่อ)                                     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
                (นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร) 
 

(ลงชื่อ)                                     กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
                                  (นายชาติชาย  จันทรเสนา) 

 
(ลงชือ่)                                     กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

                                    (นายสานิตย์  คชรมย์) 
 

(ลงชือ่)                             กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
               (นายถนอม  แสงศรี) 

 
(ลงชื่อ)                       เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
          (นายเพ่ิมพูลทรัพย์  สิงห์สาธร) 

 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3            

ครั้งที่ 2/2565  ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3/2565  ในวันที่ 
29  สิงหาคม  2565 

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

  (ลงชื่อ)                          
                                                   (นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง) 

                                            ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ 
 
 
 
 
 
 
 


